

Số: /STC-VP

Sóc Trăng, ngày tháng 4 năm 2023

V/v triển khai thực hiện quy chế
dân chủ ở cơ sở năm 2023

Kính gửi: Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra và
Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Sở Tài chính,
tỉnh Sóc Trăng.

Thực hiện Chương trình số 18-CTr/BCĐ ngày 16/3/2023 của Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở về công tác của Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2023.

Nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp trong xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở; thực hiện chủ trương, quan điểm của Đảng về phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ” và phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Giám đốc triển khai nội dung Chương trình số 18-CTr/BCĐ nêu trên; đồng thời, đề nghị Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra và Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Sở triển khai thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm sau:

1. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu và đề cao vai trò, tính tiên phong, gương mẫu của công chức và người lao động (gọi chung là công chức) về dân chủ và thực hành dân chủ. Trọng tâm là thực hiện Kết luận số 120-KL/TW ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở; Kết luận số 07-KL/TU ngày 31/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU của Tỉnh ủy khóa XIII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở; gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

2. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thực hiện QCDC, nhất là tuyên truyền, phổ biến về Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở sẽ có hiệu lực từ ngày 01/7/2023 gắn với triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2023. Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, đảm bảo chính sách, pháp luật của Nhà nước được thực thi có hiệu quả; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và Nhân dân trong giải quyết các thủ tục hành chính.

3. Thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế của Đảng, trọng tâm là thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về

đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý, đảng viên trong nêu gương thực hành dân chủ; thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, Nhà nước về tiếp dân; tăng cường công tác tiếp công dân, đối thoại và giải quyết kịp thời những phản ánh, kiến nghị hợp pháp, chính đáng của công chức và của Nhân dân; tập trung giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, không để phát sinh thành điểm nóng; nâng cao đạo đức công vụ, chất lượng phục vụ Nhân dân của công chức.

4. Tiếp tục thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030; nhất là đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý, điều hành, xây dựng chính quyền trong sạch, liêm chính, trách nhiệm. Thực hiện tốt việc cung ứng dịch vụ công, đảm bảo chất lượng, hài lòng của người dân, tổ chức, hướng tới xây dựng chính quyền điện tử, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tham mưu xây dựng các văn bản triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, thể chế hóa các chủ trương, quy định của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về dân chủ ở cơ sở.

5. Tăng cường tuyên truyền đến công chức và vận động người thân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, địa phương. Tạo mọi điều kiện thuận lợi để các đoàn thể trong cơ quan tham gia giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị, nhất là những vấn đề có liên quan trực tiếp đến quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người dân.

6. Phối hợp các phòng và tương đương tham mưu tổ chức tốt hội nghị công chức để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm và đề ra các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm tiếp theo; tạo điều kiện cho công chức thực hành quyền dân chủ, tham gia đóng góp ý kiến về các chủ trương, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, dự án, đề án, nội quy, quy chế, quy định, giám sát hoạt động của cơ quan và người đứng đầu. Mỗi công chức nêu cao vai trò, trách nhiệm trong việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tích cực xây dựng khối đại đoàn kết, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Căn cứ nội dung Công văn này, đề nghị Trưởng các phòng và tương đương thuộc Sở chủ động triển khai đến công chức trực thuộc biết và thực hiện. Văn phòng tổng hợp và tham mưu báo cáo kết quả thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Dân vận Tỉnh ủy (để báo cáo);
- Ban Giám đốc;
- Công Thông tin điện tử Sở;
- Lưu: VP.

GIÁM ĐỐC

Dương Thị Kim Thúy